

DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH NĂM 2022

# Quyết tâm tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Thái Bình năm 2022 diễn ra từ ngày 12 - 14/10. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, tỉnh Thái Bình bước vào cuộc diễn tập với tinh thần quyết tâm cao nhất đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Diễn tập KVPT là nội dung quan trọng trong xây dựng và hoạt động của KVPT tỉnh, thành phố gồm các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái sẵn sàng phòng, thủ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Nhân thức rõ tầm quan trọng của cuộc diễn tập, từ nhiều tháng qua tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Trong đó, đặc biệt có trọng công tác quản trị các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua

thực hiện thắng lợi cuộc diễn tập. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân với sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình và hệ thống truyền thanh cơ sở... đã tuyên truyền đậm nét về cuộc diễn tập; chú trọng xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, số lượng tin, bài, đảng viên, tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập với nội dung, hình thức sinh động, phong phú. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chỉ đạo các thành viên chủ động nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ các thông tin trên báo chí, internet, mạng xã hội, chủ động đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng cuộc diễn tập để kích động, gây rối, thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" chống phá Đảng, Nhà nước ta. Ông Trần Văn Tuyên, Trưởng phòng Văn hóa Thông

tin huyện Tiến Hải cho biết: Phòng đã triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về diễn tập KVPT huyện và các khu vực trung tâm, khu vực diễn ra hoạt động diễn tập, các trục đường lớn của huyện, hệ thống truyền thanh của 32 xã, thị trấn đã liên tục phát các nội dung về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nhiệm vụ diễn tập để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với sự kiện quan trọng này. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, công tác xây dựng và thẩm định hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập, tập huấn, bồi dưỡng lý luận, luyện tập tổng hợp vận hành cơ chế cho khung diễn tập của tỉnh được thực hiện toàn diện, đồng bộ và bài bản. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong quá trình thực hiện luyện tập, Bộ CHQS tỉnh là cơ quan

thường trực của Ban Tổ chức diễn tập đã bám sát giáo án chương trình, trình tự tiến hành từng giai đoạn, tích cực tham mưu, kịp thời khắc phục, điều chỉnh theo từng nội dung. Các thành phần trong khung tập đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cá nhân theo cương vị, chức trách đảm nhiệm, nắm chắc và làm chủ nội dung, vận dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Qua từng tình huống, công tác chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền trong tác chiến phòng thủ, bảo đảm đúng nguyên tắc, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng tình huống, sát với tình hình thực tế địa phương. 5 tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, hậu cần kỹ thuật, thông tin tuyên truyền, trang trí khánh tiết, lễ tân... theo kế hoạch phục vụ diễn tập.



Trung đội súng máy phòng không Trung đoàn 8 huấn luyện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Toàn bộ các hạng mục của Sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu cấp tỉnh, Sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu cấp huyện, các khu vực diễn tập thực hành, thực được sự đồng lòng và bàn giao đúng tiến độ phục vụ công tác luyện tập tổng hợp trong những ngày qua. Song song với đó, trang thiết bị, khí tài phục vụ thực hành diễn tập được vận chuyển, lắp đặt bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối theo kế hoạch. Lực lượng huấn luyện thực binh đã bố trí huấn luyện các hình thức tác chiến và các khu vực thực binh phương án A2, tổ chức xử trí tình huống

gây tán biểu tình, dẹp bạo loạn, phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; đánh địch đổ bộ đường biển, đánh địch tiến công hỏa lực của lực lượng vũ trang tỉnh; triển khai thực hành bệnh viện dã chiến, cứu chữa thương binh, bệnh binh trong tác chiến phòng thủ; bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc... Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, kiểm soát quân sự, công tác cảnh giới trên

bộ, trên biển trong thực binh bắn đạn thật... theo kế hoạch. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh cho biết: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh và các tiểu ban giúp việc đã kiểm tra, đôn đốc, động viên các bộ phận tích cực thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, các lực lượng tham gia đã sẵn sàng bước vào diễn tập với khí thế, quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

TRINH CƯỜNG

## BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN Góp phần giáo dục toàn diện

Học sinh, sinh viên (HSSV) là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Thực tế cho thấy, việc triển khai chính sách BHYT HSSV không chỉ góp phần hoàn thiện mục tiêu BHYT toàn dân mà còn đem lại cho thế hệ trẻ cơ chế chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay từ trường học. Hiện nay, thực trạng tham gia BHYT của HSSV trên địa bàn tỉnh như thế nào và ngành BHXH đang có những giải pháp gì để đẩy mạnh hơn nữa HSSV tham gia BHYT? Phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh về nội dung này.



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Thái Giang (Thái Thụy) được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường.

**Phóng viên:** Xin ông cho biết khi tham gia BHYT, HSSV sẽ được hưởng những quyền lợi gì và mức đóng BHYT HSSV năm học 2022 - 2023 quy định như thế nào?  
**Ông Mạc Thanh Hải:** Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, tham gia BHYT là hình thức bắt buộc đối với đối tượng HSSV. Khi HSSV tham gia BHYT thì sẽ được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu mỗi quý. Được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học như sơ cấp cứu, xử trí ban đầu khi bị tai nạn thương tích, được chăm sóc và điều trị các bệnh thông thường trong thời gian học tập, được tuyên truyền phòng, chống bệnh tật và tai nạn. Ngoài ra, HSSV còn được chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng (80% chi phí khám chữa bệnh). Được cơ quan BHXH tư vấn, giải đáp về BHYT. Được khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT. Năm học 2022 - 2023, mức đóng BHYT HSSV không thay đổi so với năm học trước; tổng số tiền đóng BHYT của một HSSV là 804.600 đồng/năm; trong đó HSSV đóng 70% = 563.220

đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 30% = 241.380 đồng.  
**Phóng viên:** Theo thống kê của ngành BHXH Thái Bình thì số HSSV tham gia BHYT tương đối đồng đều ở các cấp học. Số chưa tham gia chủ yếu là HSSV các trường dạy nghề, cao đẳng và đại học. Lý do chính là gì, thưa ông?  
**Ông Mạc Thanh Hải:** Qua nhiều năm triển khai công tác BHYT HSSV, có một thực tế là tỷ lệ sinh viên tham gia BHYT thấp hơn so với học sinh. Đây là một thực tế không chỉ riêng tỉnh Thái Bình mà chung trên toàn quốc. Nguyên nhân là do sinh viên đang ở độ tuổi có sức khỏe tốt nên một số ít sinh viên có tâm lý chủ quan, không tham gia BHYT. Sinh viên thường sống xa gia đình, mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường lại không được thường xuyên và liên tục như là đối tượng học sinh, do đó phụ huynh không nắm được việc con em mình có tham gia BHYT hay không. Luật Bảo hiểm y tế quy định BHYT HSSV là hình thức bắt buộc, tuy nhiên vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể đối với nhóm HSSV khi không tham gia BHYT. Do đó, các cơ sở giáo dục vẫn chưa có biện pháp ràng buộc HSSV phải tham gia BHYT.

**Phóng viên:** Xin ông cho biết ngành BHXH và ngành giáo dục tỉnh đã có sự phối hợp như thế nào trong việc triển khai BHYT HSSV thời gian qua?  
**Ông Mạc Thanh Hải:** Có thể khẳng định, công tác BHYT HSSV không thể đạt kết quả tốt nếu không có sự vào cuộc tích cực của ngành giáo dục và đào tạo nói chung và của các nhà trường nói riêng. Những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố đã tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh và HSSV về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT. Chỉ đạo các nhà trường xác định kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV, y tế trường học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của năm học. Các nhà trường đã làm tốt việc lồng ghép nội dung tuyên truyền về BHYT HSSV vào các hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học, các buổi họp phụ huynh để phụ huynh nhận thức đầy đủ tính nhân văn của chính sách BHYT, từ đó tích cực tham gia vì sức khỏe con em mình. Nhà trường và đội ngũ các thầy cô giáo đã thực hiện nghiêm túc và tích cực thực hiện

nội dung BHYT của học sinh, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi cho các em. Nhiều HSSV đi khám chữa bệnh đã được quỹ BHYT chi trả chi phí lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Trong năm học 2021 - 2022, có 54 em HSSV trên địa bàn tỉnh được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 50 triệu đồng.

Cùng với đó, các nhà trường đã tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Các chương trình y tế trong nhà trường như: mắt học đường, nha học đường, khám sức khỏe... Vì thế học sinh đã được chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ốm đau, tai nạn tại y tế trường học, các bác sỹ chuyên khoa y tế, tin tưởng khi con cái học tập trong trường.  
**Phóng viên:** Để tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa tỷ lệ HSSV tham gia BHYT trong năm học 2022 - 2023, ngành BHXH đã ra những giải pháp gì, thưa ông?  
**Ông Mạc Thanh Hải:** Để triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2022 - 2023, ngày 15/8/2022, liên ngành giáo dục và đào tạo và BHXH tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 260/KHLN-GDDĐT-BHXH, xác định các nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện BHYT HSSV mà ngành giáo dục và đào tạo là nòng cốt. Tích cực tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế để HSSV và các bậc phụ huynh ý thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT HSSV. Phối hợp với các nhà trường tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV ngay khi nhà trường. Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh và học sinh cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID để có thể tự kiểm tra quá trình đóng, hưởng, quyền lợi, hạn sử dụng thẻ BHYT cũng như sử dụng hình ảnh thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với ngành y tế và các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho HSSV.

Với mục tiêu thực hiện tốt công tác BHYT HSSV góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, giáo dục toàn diện thế lực và trí tuệ cho lứa tuổi học đường, BHXH tỉnh quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện công tác BHYT HSSV. Phấn đấu năm học 2022 - 2023 có 100% số trường và 100% số HSSV tham gia BHYT.  
**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn ông!  
**DUY TÙNG (thực hiện)**

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào khiêu vũ thể thao thời gian gần đây không chỉ nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân mà còn góp phần tô điểm diện mạo nông thôn mới ở các vùng quê. Người đã đưa phong trào này đến gần hơn với chị em vùng nông thôn là anh Phan Thế Nông, công chức văn hóa xã Phú Lương (Đông Hưng).

### Truyền lửa đam mê

19 giờ hàng ngày, đến xã Phú Lương, không khó bắt gặp hình ảnh các chị, các bà say sưa trong những điệu nhảy. Đây chính là câu lạc bộ (CLB) khiêu vũ thể thao do anh Nông thành lập nhằm tạo ra sân chơi bổ ích dành riêng cho phụ nữ địa phương. Anh Nông chia sẻ: Hơn 20 năm làm công tác văn hóa tôi luôn mong muốn có thể thay đổi, làm mới các phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương. Vấn đề là mảnh đất thuần nông, hoạt động của các CLB vẫn chỉ xoay quanh các loại hình truyền thống và dần trở thành lối mòn, không thu hút được sự tham gia của người dân. Vấn đề đam mê khiêu vũ thể thao, tôi quyết tâm tìm tòi, học hỏi và tự biên đạo các động tác để nhanh chóng đưa "làn gió mới" về xã Phú Lương.

Năm 2016, anh Nông bắt đầu hướng dẫn 60 thành viên CLB dưỡng sinh của xã làm quen với khiêu vũ thể thao. Thời gian đầu, anh cho mọi người tập những bài nhịp điệu quen thuộc, đơn giản và dễ nhớ. Từ những điệu cha cha cha, tango, anh đã cải biên và lồng ghép cùng những bài hát sôi động thể hiện tinh yêu quê hương, đất nước, mang đậm tính thanh của người dân quê lúa. Thành quả đầu tiên đã vượt dự tính ban đầu. Anh Nông kể: Mọi người ủng hộ rất nhiệt tình, ai nấy đều từ ra hào hứng, tập luyện hăng say. Chỉ sau 1 tháng, với những tin hiệu tích cực mà khiêu vũ thể thao mang lại, mọi người truyền tai nhau và đến tham gia tập luyện. Vì thế, số lượng thành viên tăng lên rất đáng.

Đến cuối năm 2016, khiêu vũ thể thao bắt đầu thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Để tiếp tục hướng dẫn và tập luyện hiệu quả hơn, anh Nông quyết định tách thành 2 lớp. Thế nhưng song hành với sự phát triển là những khó khăn mà anh và lớp khiêu vũ thể thao phải đối mặt. Những điều tiếng, dị nghị về khiêu vũ thể thao ngày càng nhiều hơn. "Thời gian đầu, mọi người cho rằng hoạt động này không phù hợp với độ tuổi của các bà, các cô. Việc người cao tuổi mặc váy, đi giày cao gót khiêu vũ không nhận được cái nhìn thiện cảm của nhiều

## Người truyền lửa khiêu vũ thể thao



Anh Phan Thế Nông nhiệt tình hướng dẫn các thành viên câu lạc bộ khiêu vũ thể thao.

người. Công việc tôi làm cũng không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Một số thành viên cũng vì thế mà nản chí, từ bỏ luyện tập" - anh Nông nhớ lại.

### Điệu nhảy quê lúa

Bỏ ngoài tai những lời dèm pha, bằng sự nghiêm túc, nhiệt huyết và đam mê, anh Nông cùng các thành viên vẫn tiếp tục gắn bó với khiêu vũ thể thao. Anh cũng dành nhiều thời gian đến các thôn trong xã dạy nhảy để các chị em đều có cơ hội tham gia. Năm 2017, khiêu vũ thể thao trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ. CLB khiêu vũ thể thao - dân vũ xã Phú Lương với trên 300 thành viên chính thức ra mắt trước sự chứng kiến và cổ vũ nhiệt tình của toàn thể nhân dân. Bà Chu Thị Chích, năm nay 74 tuổi nhưng đã gắn bó với CLB 6 năm, từ những ngày đầu thành lập hào hứng chia sẻ: Trước kia, buổi tối tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, xem ti vi và đi ngủ sớm. Nhưng kể từ khi tham gia luyện tập khiêu vũ thể thao tôi thấy cơ thể dẻo dai, khỏe khoắn hơn, bệnh đau vai gáy trước kia giảm hẳn. Được tập luyện, trò chuyện cùng các thành viên trong CLB giúp chúng tôi vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều.

Sau đó, từ những bài quen thuộc, anh Nông chuyển thể, biên đạo thành bipop, bizi 16 bước, 18 bước, 9 bước, 24 bước. Trong tiếng nhạc khi sôi động, lúc nhẹ nhàng, các bà, các chị hào hứng với từng nhịp điệu uyển chuyển, vui vẻ, phấn chấn. Nhảy dân vũ đã đem lại niềm vui mới cho mọi người sau một ngày lao động vất vả và nên ai nấy cũng nhiệt tình luyện tập. Bà Nguyễn Thị Thoa, thôn Duyên Giang chia sẻ: Năm nay tôi 72 tuổi, cái sức quanh

trong làng nhưng chỉ khi tham gia CLB khiêu vũ thể thao tôi mới được diện lên mình chiếc váy đẹp và đôi giày cao gót. Tôi rất vui mừng vì được tham gia sân chơi bổ ích như thế này. Con cháu cũng động viên và ủng hộ rất nhiều.

Tiếng lòng đồn xa, anh Nông nhận được không ít lời mời đi dạy khiêu vũ thể thao ở khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Sau 6 năm tâm huyết, anh đã lan tỏa phong trào khiêu vũ thể thao đến trên 100 địa phương. Chị Nguyễn Thị Nhuận, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Chúng tôi rất cảm kích khi anh Nông không quản ngại đường xá xa xôi về để hướng dẫn chị em tập luyện. Phương pháp dạy của anh rất dễ hiểu, anh đã truyền lửa nhiệt huyết và đam mê cho chị em. Nhờ vậy, phong trào khiêu vũ thể thao ở xã An Mỹ phát triển mạnh. Sau gần 2 năm, CLB hiện có trên 20 thành viên, mọi người đều rất hứng khởi vì sức khỏe, tinh thần đều được cải thiện rất nhiều. Bà Trần Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Mỹ cho biết: Phong trào khiêu vũ thể thao không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân địa phương mà công tác thu hút hội viên, triển khai các kế hoạch tuyên truyền của hội cũng trở nên dễ dàng hơn trước.

NGUYỄN TRIỆU